



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
1 พฤศจิกายน 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



ข่าวเผยแพร่ และข่าวอื่นๆ

ประชุม คกก. WHO SEARO สมัยที่ 76

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, ผู้จัดการ, ข่าวสด, news1live, acnews)

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. นำคณะผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุม คกก.องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สมัยที่ 76 ที่โรงแรมเลอเมอร์ดีเยน กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อหารือการสร้างความร่วมมือระบบสาธารณสุขมูลฐาน พร้อมเตรียมเลือกตั้ง ผอ.WHO SEARO คนใหม่แทนดร.ปุนาม ที่จะหมดวาระในเดือน ม.ค.67

นโยบายลดปัญหายาเสพติด

1. นายกามอบ 12 แนวทางลดปัญหายาเสพติดให้ได้ใน 1 ปี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผู้จัดการ)

- นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ เป็นประธานการประชุม คกก.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 3/2566 พร้อมประกาศนโยบายจะลดปัญหายาเสพติดให้ได้เป็นรูปธรรมภายใน 1 ปี พร้อมมอบแนวทางการทำงาน 12 ข้อ โดยที่ประชุมฯ ได้รับรองมติเพื่อไปดำเนินการ 9 ข้อ ดังนี้ 1.รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานจัดทำอนุบัญญัติรองรับประมวลกฎหมายยาเสพติด และให้สธ. เร่งรัดการจัดทำอนุบัญญัติรองรับประมวลกฎหมายยาเสพติดให้แล้วเสร็จ 2.รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ก.ย.66 3. รับทราบรายงานผลของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 4.รับทราบรายงานผลการทำลายยาเสพติดของกลางของอย ครั้งที่ 56 5.เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนปฏิบัติการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2567 และปฏิบัติการลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด ในระยะเวลา 1 ปี 6.เห็นชอบในหลักการกำหนดพื้นที่เร่งด่วนตามมาตรา 5 (10) ของประมวลกฎหมายยาเสพติด 7. เห็นชอบแนวทางการดูแลส่งต่อผู้ป่วยยาเสพติด 8.เห็นชอบในการนำรูปแบบทัณฑ์โทษโมเดลไปประยุกต์ใช้และขยายผลในพื้นที่อื่น และ9.เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ สธ.ว่าด้วยการระบุชื่อยาเสพติดให้โทษตามประมวลกฎหมายยาเสพติด จำนวน 2 ฉบับ

2. ขับเคลื่อนนโยบายบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (คมชัดลึก, thejournalistclub, sootinclaimon)

- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เผยรัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ ภายใต้ความร่วมมือของทุกหน่วยงาน ยึดหลักเปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วย สนับสนุนให้ผู้เสพเข้ารับการบำบัดรักษาอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง โดย ก.สธ.เป็นหน่วยงานหลักด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ซึ่งได้กำหนดให้เป็นหนึ่งในนโยบายหลักที่จะต้องเห็นผลภายใน 100 วัน (Quick win) มีเป้าหมายจัดตั้งมินิธัญญารักษ์ ดูแลผู้ป่วยยาเสพติดระยะยาวให้ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ และจะเปิดบริการผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดในรูปแบบมินิธัญญารักษ์ทั่วประเทศ ในวันที่ 1 ธ.ค.2566

- ผู้สื่อข่าวรายงานขั้นตอนการดำเนินการประกาศกฎกระทรวงใดๆ ตามลำดับ คือ 1.เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎกระทรวงนั้นๆ เข้ามาหารือร่วมกัน เพื่อดูว่าขัดต่อกฎหมายหรือจำเป็นต้องปรับแก้ร่างกฎกระทรวงหรือไม่ เช่นกรณีกฎกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการกำหนดจำนวนการถือครองยาเสพติด ได้มีการหารือร่วมกับ รมว.ยธ. สำนักงาน ป.ป.ส. และ สตช. เป็นต้น 2.สร้างกฎกระทรวงที่สมบูรณ์ เสนอ ครม. เพื่อพิจารณาเนื้อหาในประกาศ ซึ่งหากมีความเห็นให้ปรับแก้ ก็จะส่งกลับไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อนจะส่งกลับให้ ครม.ตรวจสอบอีกครั้ง 3.เสนอร่างกฎกระทรวงที่ผ่านการเห็นชอบจาก ครม. ไปยัง คกก.กฤษฎีกา เพื่อให้ความเห็นว่าจะต้องปรับแก้เนื้อหาหรือไม่ และ 4. ผ่านการพิจารณาจาก คกก.กฤษฎีกาเรียบร้อยแล้ว จะประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเพื่อเป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อไป

3. ความเห็นต่อการปรับเกณฑ์ยาบ้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวหุ้น, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ข่าวหุ้น, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, สยามรัฐ, สวท.91, ch3plus, brighttv, hfocus, thekeys.news. headtopics, newtv, thereporters, mcot, voicetv, newtv, INN, amarin)

- นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ กล่าวถึง การแก้ไขกฎกระทรวงฯ ในการถือครองยาเสพติดไม่เกิน 10 เม็ดจะถือว่าเป็นผู้ป่วยว่า ยังไม่มีความเห็น ต้องฟังความเห็นจากทุกฝ่ายก่อน

- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการ ป.ป.ส. กล่าวถึง กรณี สธ.จะออกประกาศกระทรวง กำหนดจำนวนครอบครองยาบ้า หากต่ำกว่า 10 เม็ดเป็นผู้เสพ ว่า สธ. ต้องนำเรื่องเสนอมา คกก. ป.ป.ส. คงไม่มีปัญหาอะไร

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ส่วนการจำหน่ายนั้นปัจจุบันยังเป็น 15 เม็ดอยู่ และการกำหนดให้การพกพาไม่เกิน 10 เม็ดเป็นผู้เสพ จะเป็นการเปิดช่องหรือไม่ ต้องดูจากพฤติกรรมแม้จะพกไป 1 เม็ดหรือ 2 เม็ด แต่ถ้ามีพฤติกรรมเป็นผู้ขายก็มีโทษจำคุก รวมถึงศาลฎีกาได้อนุมัติให้เพิ่มแผนกคดียาเสพติดในศาลฎีกา ซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนกฎหมายในชั้นศาลอุทธรณ์ต่อไป</p> <p>- พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง รมว.ยธ. กล่าวถึง การที่สังคมมองว่าการกำหนดให้ครอบครองยาบ้าไม่เกิน 10 เม็ด ถือเป็น ผู้เสพส่งผลกระทบต่อปัญหา ยาเสพติดที่กำลังระบาดหรือไม่ ว่า เป็นมาตรการที่ สธ. และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเห็นพ้องต้องกัน ไม่ได้กำหนดขึ้นมาโดยใช้ความรู้สึก ดังนั้น จึงน่าจะอยู่ที่ผู้บังคับใช้กฎหมายในฝ่ายปฏิบัติว่าจะเข้มงวด และตรงไปตรงมาขนาดไหนมากกว่า</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มท. กล่าวถึงกรณีนี้ว่า แต่ละรัฐมนตรีมีนโยบายที่แตกต่างกันไป ในฐานะ รมว.มท. ต้องเน้นเรื่องการปราบปราม สกัดกั้นวงจรยาเสพติด ตนเข้าไปก้าวท้าวไม่ได้เพราะไม่ได้กำกับดูแลสายงานสธ.</p> <p>- นายชัยชนะ เดชเดโช สส.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า รมว.สธ ออกนโยบายโดยที่ไม่ได้ดูข้อเท็จจริง เนื่องจากที่ผ่านมา การกำหนดให้ผู้ครอบครองยาบ้าจำนวน 5 เม็ดให้ถือเป็นผู้เสพ พบว่าสถานบำบัดที่เหมาะสมยังมีไม่เพียงพอ หากเพิ่มเพดาน เป็น 10 เม็ดแต่ไม่มีการวางมาตรการจูงใจให้ผู้ติดยาเสพติดไปบำบัด อาจขยายไปเป็นผู้ค้าได้ในอนาคต ทั้งนี้ นโยบาย Quick Win 3 นโยบายหลัก เช่น จัดตั้งมินิธัญญารักษ์ ดูแลผู้ป่วยยาเสพติดระยะยาวให้ครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศ การตั้งหอผู้ป่วยจิตเวชทุกจังหวัด รวมทั้งมีกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดทุกอำเภอ ขอให้ นพ.ชลน่านลงไปดูกระบวนการจริงและการวางมาตรการเพิ่มเติม โดยอาจจะสร้างความมั่นใจและการคุ้มครองให้กับผู้ที่บำบัดสำหรับการให้ข้อมูลผู้ขาย จนสามารถไปถึงผู้ขายรายใหญ่ที่อยู่เบื้องหลัง ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยกันในการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและผู้ค้ายาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ คอลัมน์ สำนักข่าวหัวเขียว</p> <p>- เชื่อว่า นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. มีความมุ่งมั่นจะแก้ปัญหายาบ้าเต็มเมืองให้เห็นผลใน 100 วัน โดยเตรียมประกาศ แก้ไขกฎหมายทรงให้ผู้ครอบครองยาบ้าไม่เกิน 10 เม็ดถือเป็นผู้เสพ ต้องถูกส่งไปบำบัดรักษาอาการติดยาบ้าก่อนคืนสู่สังคม แต่เกรงว่าอาจเปิดช่องให้ผู้ค้ายาบ้าใช้เป็นข้ออ้างว่าเป็นเพียงผู้เสพเพื่อให้หลุดข้อหาค้ายาบ้าไปได้ การออกกฎหมายทรงดังกล่าวจึงเป็นดาบสองคม ทั้งนี้ มีสถิติชี้ว่าผู้เสพยาบ้าส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย จะซื้อยาบ้าเพื่อเสพไม่เกิน 5 เม็ดต่อครั้ง จึงเสนอให้กำหนดให้ผู้ครอบครองยาบ้าไม่เกิน 5 เม็ด มีสถานะเป็นผู้เสพ และเกิน 5 เม็ดให้ถือเป็นผู้ค้า</p>	
<p>ฝุ่น PM 2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, เชียงใหม่นิวส์, hfocus, thebetter, mcot)</p> <p>- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย รับมอบเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศด้วยระบบเซนเซอร์ (DustBoy) จำนวน 500 เครื่อง จาก น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รมว.กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำมาใช้ในการตรวจคุณภาพอากาศ วัดค่าฝุ่น PM2.5 PM10 อุณหภูมิและความชื้น พร้อมส่งมอบไปยังพื้นที่ต่างๆ เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอากาศให้ประชาชนสุขภาพดี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ข่าวสด, เชียงใหม่นิวส์)</p> <p>- พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล รักษาการแทนอธิบดีกรมอนามัย เผยว่า จากรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ในวันที่ 20 ต.ค. 66 ในพื้นที่กทม.และปริมณฑลพบค่าฝุ่นเกินมาตรฐานตรวจวัดได้ 24.6 – 55.7 มคก./ลบ.ม. และจากข้อมูลเฝ้าระวังการรับสัมผัสฝุ่น PM2.5 เชิงรุกผ่านทางเว็บไซต์ 4Health ในต้นปีที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 31 พ.ค. 66 พบประชาชนร้อยละ 34 มีปัญหาระบบทางเดินหายใจจากการรับสัมผัสฝุ่น PM2.5 แนะนำประชาชนเฝ้าระวังและป้องกันตนเอง ควรลดกิจกรรมนอกอาคาร และอยู่ภายในอาคารให้มากขึ้น เมื่อมีความจำเป็นต้องออกนอกอาคาร ควรใส่หน้ากากสำหรับป้องกันฝุ่น PM2.5 หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, เดลินิวส์, thebangkokinsight)</p> <p>- กทม. ประชุมแนวทางการป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 ของกลุ่มนักเรียนชั้นอนุบาล โดยสรุปมาตรการเป็น 2 ระยะ คือระยะสั้น จะเป็นเรื่องการแจ้งเตือนค่าฝุ่น และระยะยาวจะมีการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้ายได้ รวมถึงดำเนินการห้องเรียนปลอดฝุ่นตามแนวทาง คู่มือ แนวทางลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) พ.ศ.2563 กรมอนามัย</p>	
<p>กรมการแพทย์และดูแลกลุ่มเสี่ยงรับมืออากาศเปลี่ยนแปลงลมหนาวมาเยือน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, thebetter, hfocus, mcot)</p> <p>- นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ในช่วงนี้มีอากาศเปลี่ยนแปลงในบางพื้นที่ อุณหภูมิลดลง อากาศเย็นลง และในบางพื้นที่ก็ยังมีฝนตกด้วย บางครั้งอาจเกิดขึ้นแบบฉับพลัน หากร่างกายปรับตัวไม่ทันอาจทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้ เตือนผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคระบบทางเดินหายใจในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง แนะนำดูแลสุขภาพสวมใส่เสื้อผ้าหนาๆ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ รับประทานอาหารร้อน ดื่มน้ำอุ่น และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>บริการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดแบบเพิ่มจำนวนโรค</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นพ.โสภณ เมฆธน ประธานคณะกรรมการกำกับทิศทาง แผนงาน Convergence of Digital Health Platforms and Health Information Systems (HIS) Implementation in Thailand (ConvergeDH) เป็นประธานการประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำเสนอข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โครงการวิจัยเรื่อง “การจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแนวปฏิบัติ และแนวทางการติดตามประเมินผลของระบบการแพทย์ทางไกลผ่านการถอดบทเรียนในบริบทไทยและบริบทโลก” จัดโดยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) เป็นการเปิดงานวิจัยก้าวต่อไปของ telemedicine พร้อมถอดบทเรียน อินเดีย-สิงคโปร์ พบการออกแบบระบบนัดหมายจะหนุนเสริมบริการการแพทย์ทางไกล พร้อมกันนี้ ที่ประชุมยังเห็นว่า กฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ยังเป็นส่วนที่ประเทศไทยยังล้าหลังอยู่มาก เป็นเรื่องเร่งด่วนของผู้เกี่ยวข้องในการพิจารณากฎหมายสำคัญที่ใช้ในต่างประเทศมาปรับปรุงให้เหมาะสมและนำมาใช้ใน ประเทศไทย และเห็นพ้องว่าภาครัฐควรมีบทบาทสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมที่หลากหลายในเรื่องนี้</p>	
<p>ยกระดับบัตรทอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นพ.สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี เลขาธิการ คกก.พัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า กฎหมายความสำเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายบัตรประชาชนใบเดียว รักษาได้ทุกที่สำเร็จลุล่วง คือ น.ส.แพรทองธาร ซึ่งมีแพชชันในการทำงานขับเคลื่อนยกระดับบัตร 30 บาทรักษาทุกที่ ประสานการทำงานเชิงนโยบายข้ามกระทรวงร่วมกัน โดยการทำงานของซูเปอร์บอร์ดจะประชุมร่วมกันทุก 3 เดือน คณะบริหารการพัฒนา ประชุมทุกเดือนที่ สธ. เชื่อว่าหลังเริ่มดำเนินการในพื้นที่นำร่อง 4 จว. สิ่งตามมาคือแรงกดดันในเชิงบวกที่หลาย จว.อยากจะทำต่อในเฟส 2 เช่นที่โคราช คาดประมาณ 1 ปีน่าจะทำให้ทั้งประเทศเกิดระบบที่ไปรักษาได้ทุกที่ได้จริง ๆ</p>	
<p>อพยพคนไทยในอิสราเอล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ข่าวสด, sondhitalk, mcot)</p> <p>- สธ. รายงานผลการปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีอพยพคนไทยจากเหตุการณ์ความไม่สงบในอิสราเอล ข้อมูลเมื่อเวลา 01.00 น. ของวันที่ 31 ต.ค. โดยวันที่ 30 ต.ค. มีคนไทยเดินทางกลับอีก 4 ชุด 662 คน ผลคัดกรองและดูแลสุขภาพด้านร่างกาย พบบาดเจ็บ 2 ราย และมีอาการทางเดินหายใจ 5 ราย ส่วนด้านจิตใจพบมีความไม่สบายใจ 33 ราย ส่วนภาพรวมดูแล 45 ชุด สะสม 7,466 คน พบอาการทางจิตใจ 7.1%</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, antifakenewscenter)</p> <p>- รพ.ราชวิถี เผยการย่อยยาก ย่อยช้า เพราะลมในตับ อาจส่งผลทำให้เป็นเบาหวานเรื้อรัง เป็นข้อมูลเท็จ ไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ว่าอาการดังกล่าวส่งผลต่อการเกิดโรคเบาหวาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ (thailandplus, FB Live NBT2HD, antifakenewscenter)</p> <p>- กรมควบคุมโรค เผย CDS คลอรีนไดออกไซด์ ล้างพิษวัคซีนโควิด เป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่มีข้อมูลวิชาการที่สนับสนุนหรือพิสูจน์ว่าเครื่องดื่ม Chlorine Dioxide Solution มีความปลอดภัย และสามารถกำจัดเชื้อไวรัสได้ทุกชนิดได้ตามที่กล่าวอ้าง หากผู้บริโภคหลงเชื่อทำตามข้อมูลที่แชร์ หรือซื้อเครื่องดื่มดังกล่าวมาบริโภค อาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์ antifakenewscenter</p> <p>- รพ.ราชวิถี เผยอาการโคลงเคลงเสียทรงตัว มีเสียงในหู น้ำในหูไม่เท่ากัน เป็นอาการของการขาดวิตามินบี เป็นข้อมูลเท็จ ไม่พบความสัมพันธ์กับระดับวิตามินบีในเลือดของผู้ป่วย</p>	
<p>RSV พบน้อยมากในไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, thebangkokinsight)</p> <p>- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ โพสต์เฟซบุ๊ก ข้อควรระวังเกี่ยวกับ RSV ว่า พบน้อยในทารกอายุ 6 เดือนขึ้นไป ชี้ในไทยพบน้อยมากปัจจุบันยังไม่มียาต้านไวรัสรักษาจำเพาะ</p>	
<p>ยาขาดแคลน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจหมอแล็บแพนด้า</p> <p>- แชร์ข้อความในไลน์ ระบุ ข่าววงในแจ้งว่าขณะนี้ยาหลายตัวขาดสต็อกจำนวนมาก เช่น DASATINIB, SOF/VEL, IVIG, Bevacizumab, Doce, Ribavirin, Erlotinib เป็นต้น รพ.แบกรับซื้อยามาทดแทนหลายรอบแล้ว บาง รพ.จำกัดยาให้คนไข้คนละ 10 เม็ด ผลกระทบที่คนไข้ นำสงสาร</p>	

จัดทำโดย  สำนักสารนิเทศ |  0 2590 1311-2  0 2591 8612-3  <http://pr.moph.go.th>
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข |  fanmoph  pr_moph   healthmoph  moph channel